

Số : 119/2017/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán : **CII**

Trụ sở chính : 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08 – 3914 1904

Fax : 08 – 3914 1910

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2017, Hội đồng quản trị Công ty CII đã quyết định chọn Hong Kong Land (HKL) là đơn vị đối tác để cùng CII phát triển quỹ đất nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm.

HKL là một thương hiệu uy tín và có bề dày kinh nghiệm về đầu tư bất động sản tại khu vực châu Á. Từ khi thành lập vào năm 1889 cho đến nay, HKL liên tục mở rộng thị phần, vượt ra ngoài lãnh thổ Hồng Kông và có mặt tại hầu hết các thành phố lớn trên khắp châu Á. Vào những năm 1995 - 1996, HKL đã trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài đầu tiên đặt chân vào thị trường Việt Nam với 2 dự án tòa nhà văn phòng là 63 Lý Thái Tổ và Tòa nhà Trung tâm tại 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được thống nhất như giá đất, chi phí xây dựng, tổng vốn đầu tư, tổ chức bộ máy,... CII và HKL sẽ bắt đầu quá trình thương thảo nội dung chi tiết của việc hợp tác đầu tư này. Chúng tôi lưu ý rằng, giá trị pháp lý của việc hợp tác với HKL chỉ thật sự có hiệu lực sau khi CII và HKL ký kết hợp đồng chính thức.

Trong trường hợp việc thương thảo hợp đồng thành công, CII tự tin rằng cùng với sự phát triển trong ngành nước và cầu đường, việc hợp tác với HKL để khai thác quỹ đất Thủ Thiêm không những sẽ tạo ra kết quả hoạt động tốt cho CII trong giai đoạn 2018 – 2020, mà còn có thể tạo tiền đề vững chắc cho CII duy trì được mức tăng trưởng từ 20% đến 25%/năm trong các năm tiếp theo.



Trân trọng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



LÊ QUỐC BÌNH

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT

